
ประกาศสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก

ประจําปี พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 1/2566 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566
.......................................

ด้วยสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ ได้จัดทํารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ สมัย
ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจําปี 2566 คร้ังที่ 1/2566 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว และสภาเทศบาลได้มีมติรับรองรายงานการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล
ตําบลท่าแซะ สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2566 สภาเทศบาลตําบลท่าแซะ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ
สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจําปี 2566 คร้ังท่ี 1/2566 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้
ประชาชนท่ัวไปทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565

(นางบุญหนุน ช่วยชูหนู)
รองประธานสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ
สมัยสามัญสมัยแรกประจําปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ

ผู้มาประชุม

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ

1 นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ สุพัสวี ใยบัวทอง

2 นางบุญหนุน ช่วยชูหนู รองประธานสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ บุญหนุน ช่วยชูหนู

3 นายคมสันต์ สุขแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 คมสันต์ สุขแก้ว

4 นายสมพร คงนาผล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมพร คงนาผล

5 ร้อยตํารวจตรีธนกฤต ทองภูเบศร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ธนกฤต ทองภูเบศร์

6 นางสาวเยาวลักษณ์ ภักดีภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เยาวลักษณ์ ภักดีภักด์ิ

7 นายอนุรุทธ์ สมนายัง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อนุรุทธ์ สมนายัง

8 นายธัชพงษ์ สุพรรณพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ธัชพงษ์ สุพรรณพงศ์

9 นางสาวจันจิราพร สุขสําเภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จันจิราพร สุขสําเภา

๑๐. นายนาวี นาคสมุทร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นาวี นาคสมุทร

11. นายพรเทพ เทพพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 พรเทพ เทพพิทักษ์

๑2 นายอัครเดช ธรรมรัต สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อัครเดช ธรรมรัต

ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ
1 ด.ต.นิธิศ เพชรดํา นายกเทศมนตรีตําบลท่าแซะ นิธิศ เพชรดํา
2 นายมนต์ชัย ขอจุลซ้วน รองนายกเทศมนตรีตําบลท่าแซะ มนต์ชัย ขอจุลซ้วน
3 นางสุภาวดี เรืองหิรัญ รองนายกเทศมนตรีตําบลท่าแซะ สุภาวดี เรืองหิรัญ
4 นายวัลลภ แก้ววารี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลท่าแซะ วัลลภ แก้ววารี
5 นางสาวรจเรข คลี่แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลท่าแซะ รจเรข คลี่แก้ว
6 นางภานิต อุดมพันธ์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ภานิต อุดมพันธ์
7 นายสุรัตน์ เภาสมบัติ ผู้อํานวยการกองช่าง สุรัตน์ เภาสมบัติ
8 พ.จ.อ.ปิยะพงษ์ กุนอก ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ปิยะพงษ์ กุนอก

9 นายวิวัฒนา อินทเสม รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองการศึกษา วิวัฒนา อินทเสม
10 นายศิวโรจน์ อินนุพัฒน์ นิติกร ศิวโรจน์ อินนุพัฒน์
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เปิดประชุม เวลา 10.00 น.
เม่ือถึงกําหนดเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าแซะผู้มาประชุมว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงให้
สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าแซะเข้าห้องประชุม

นายอัครเดช ธรรมรัต กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และคณะผู้บริหาร
เลขานุการสภาฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบล

ท่าแซะ สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 1/2566 เม่ือ
ครบองค์ประชุมแล้วโอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ กล่าวนําสวดมนต์
น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
ประธานสภาฯ นายก ฝ่ายบริหาร ท่านปลัด หัวหน้ากองและเจ้าหน้าท่ีผู้มีเกียรติทุกท่าน ท่ีเข้าร่วม

การประชุมสภาในคร้ังน้ี ดิฉัน นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตําบล
ท่าแซะ ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก
ประจําปี พ.ศ. 2566 คร้ังที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ขอให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ต่อไปขอ
เข้าระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง ไม่มี
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ สมัย
ประชุมสมัยสามัญสมัยท่ีสี่ประจําปี พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันจันทร์ที่ 26
ธันวาคม 2565

น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ สมัย
ประธานสภาฯ ประชุมสมัยสามัญสมัยที่สี่ประจําปี พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ท่ี 26

ธันวาคม 2565 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565 ข้อ 33 และได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านล่วงหน้าแล้วมีสมาชิก
ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข ดิฉันขอมติที่ประชุม สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ สมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ ส่ีประจําปี พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 1/2565 เม่ือวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม
2565 โปรดยกมือขึ้นคะ

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 11 เสียง
ไม่รับรอง - เสียง
ประธาน งดออกเสียง 1 เสียง

ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ สมัยประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ส่ีประจําปี พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ท่ีเสนอใหม่

5.1 ญัตติ เ ร่ือง ให้สภาเทศบาลตําบลท่าแซะคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ท่ีเสนอใหม่
ประธานสภาฯ 5.1 ญัตติ เรื่อง ให้สภาเทศบาลตําบลท่าแซะคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ตําบลท่าแซะ เสนอญัตติ

ด.ต.นิธิศ เพชรดํา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ให้สภาเทศบาลตําบลท่าแซะคัดเลือกสมาชิก

สภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักการ
และเหตุผล ดังต่อไปนี้

หลักการ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์

เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ข้อ ๑2 ให้มี

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมายจํานวน
สองคน ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12 (3) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่
วันท่ีออกคําสั่งแต่งตั้ง และข้อ 16 คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจําปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุนตามข้อ 10
(๓) ออกระเบียบที่จําเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ท้ังนี้ต้อง

ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
(๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถ่ินสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งท่ี

บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการ ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ
(๕) ให้คําแนะนําในการจัดทําข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ

งานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับ
เงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง

หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561

น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง โอกาสนี้ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีความรู้ความสามารถ
ประธานสภาฯ เหมาะสมท่ีจะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คน

ท่ี 1 เชิญค่ะ
นายคมสันต์ สุขแก้ว เรียนท่านประธานสภา ผมนายคมสันต์ สุขแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเสนอ นางบุญหนุน ช่วยชูหนู เป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คนที่ 1 ครับ
น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง ขอผู้รับรองซ่ึงเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน ด้วยค่ะ
ประธานสภาฯ - ผู้รับรองคนท่ี 1 สมาชิก นายธัชพงษ์ สุพรรณพงศ์

- ผู้รับรองคนท่ี 2 สมาชิก นายสมพร คงนาผล
- ผู้รับรองคนท่ี 3 สมาชิก ร้อยตํารวจตรีธนกฤต ทองภูเบศร์
- ผู้รับรองคนท่ี 4 สมาชิก นางสาวเยาวลักษณ์ ภักดีภักดิ์
- ผู้รับรองคนท่ี 5 สมาชิก นายอนุรุทธ์ สมนายัง
- ผู้รับรองคนท่ี 6 สมาชิก นางสาวจันจิราพร สุขสําเภา
- ผู้รับรองคนท่ี 7 สมาชิก นายนาวี นาคสมุทร
- ผู้รับรองคนท่ี 8 สมาชิก นายพรเทพ เทพพิทักษ์
- ผู้รับรองคนท่ี 9 สมาชิก นายอัครเดช ธรรมรัต
มีผู้ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาจะเสนอ ช่ือบุคคลเพื่ อแต่ งตั้ ง เป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ
หากไม่มี ถือว่า นางบุญหนุน ช่วยชูหนู เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ คนที่ 1 ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คนที่ 2 ขอเชิญค่ะ

นายอนุรุทธ์ สมนายัง เรียนท่านประธานสภา ผมนายอนุรุทธ์ สมนายัง สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลท่าแซะ เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเสนอ นางสาวเยาวลักษณ์ ภักดีภักดิ์ เป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คนที่ 2 ค่ะ
น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง ขอผู้รับรองซ่ึงเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน ด้วยค่ะ
ประธานสภาฯ - ผู้รับรองคนท่ี 1 สมาชิก นายคมสันต์ สุขแก้ว

- ผู้รับรองคนท่ี 2 สมาชิก นายสมพร คงนาผล
- ผู้รับรองคนท่ี 3 สมาชิก ร้อยตํารวจตรีธนกฤต ทองภูเบศร์
- ผู้รับรองคนท่ี 4 สมาชิก นางสาวจันจิราพร สุขสําเภา
- ผู้รับรองคนท่ี 5 สมาชิก นางบุญหนุน ช่วยชูหนู
- ผู้รับรองคนท่ี 6 สมาชิก นายธัชพงษ์ สุพรรณพงศ์
- ผู้รับรองคนท่ี 7 สมาชิก นายนาวี นาคสมุทร
- ผู้รับรองคนท่ี 8 สมาชิก นายพรเทพ เทพพิทักษ์
- ผู้รับรองคนท่ี 9 สมาชิก นายอัครเดช ธรรมรัต
มีผู้ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาจะเสนอ ช่ือบุคคลเพื่ อแต่ งตั้ ง เป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คนที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ
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หากไม่มี ถือว่า นางสาวเยาวลักษณ์ ภักดีภักด์ิ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีได้ รับเลือกเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 2 คน ประกอบด้วย
1) นางบุญหนุน ช่วยชูหนู 2) นางสาวเยาวลักษณ์ ภักดีภักดิ์

มติท่ีประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 2 คน
ประกอบด้วย

1) นางบุญหนุน ช่วยชูหนู
2) นางสาวเยาวลักษณ์ ภักดีภักดิ์

5.2 ญัตติ เ ร่ือง ให้สภาเทศบาลตําบลท่าแซะคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเป็นคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลด
ภาวะคลอดก่อนกําหนด

น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง 5.2 ญัตติ เรื่อง ให้สภาเทศบาลตําบลท่าแซะคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด

ก่อนกําหนด ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลท่าแซะ เสนอญัตติ
ด.ต.นิธิศ เพชรดํา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ให้สภาเทศบาลตําบลท่าแซะคัดเลือกสมาชิกสภา

เทศบาลเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะ
คลอดก่อนกําหนด ตามหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

หลักการ
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอํานวยการ

โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพ่ือครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร รวมกับกระทรวงมหาดไทย ได้
ดําเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกําหนด เพื่อ
ขับเคล่ือนและบูรณาการทํางานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิง
ตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกําหนดของประเทศ โดยให้เทศบาลตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่ง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโครงการ
สร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกําหนด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยมีผู้บริหารท้อง ถ่ินเป็นประธาน และภาคสื่อมวลชน ร่วมเป็นกรรมการ
ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเลขานุการ

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด
ก่อนกําหนด บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงเสนอต่อสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1 คน เป็นคณะกรรมการขับเคล่ือน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกําหนด รายละเอียดตาม
ตัวอย่างคําสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

เหตุผล
เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด

ก่อนกําหนด บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ขอได้โปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะพิจารณาต่อไป
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นายนาวี นาคสมุทร เรียนท่านประธานสภา ผม นายนาวี นาคสมุทร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ขอเสนอ นางสาวจันจิราพร สุขสําเภา เป็นคณะกรรมการขับเคล่ือน

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกําหนด
น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง ขอผู้รับรองซ่ึงเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน ด้วยค่ะ
ประธานสภาฯ - ผู้รับรองคนท่ี 1 สมาชิก นายคมสันต์ สุขแก้ว

- ผู้รับรองคนท่ี 2 สมาชิก นายสมพร คงนาผล
- ผู้รับรองคนท่ี 3 สมาชิก นางสาวเยาวลักษณ์ ภักดีภักดิ์
- ผู้รับรองคนท่ี 4 สมาชิก นายอนุรุทธ์ สมนายัง
- ผู้รับรองคนท่ี 5 สมาชิก นายธัชพงษ์ สุพรรณพงศ์
- ผู้รับรองคนท่ี 6 สมาชิก นางบุญหนุน ช่วยชูหนู
- ผู้รับรองคนท่ี 7 สมาชิก ร้อยตํารวจตรีธนกฤต ทองภูเบศร์
- ผู้รับรองคนท่ี 8 สมาชิก นายพรเทพ เทพพิทักษ์
- ผู้รับรองคนท่ี 9 สมาชิก นายอัครเดช ธรรมรัต
มีผู้ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาจะเสนอ ช่ือบุคคลเพื่ อแต่ งตั้ ง เป็น

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อน
กําหนดอีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ หากไม่มี ถือว่า นางสาวจันจิราพร สุขสําเภา เป็น
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อน
กําหนด

มติท่ีประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ
คลอดก่อนกําหนด จํานวน 1 คน ประกอบด้วย

1) นางสาวจันจิราพร สุขสําเภา

5.3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เพื่อ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 9,500.- บาท

น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง 5.3 ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะ

ทํางาน จํานวน 1 ตัว ต้ังไว้ 9,500.- บาท ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบล
ท่าแซะ เสนอญัตติ

ด.ต.นิธิศ เพชรดํา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 9,500.- บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
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หลักการ
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุน ครุ ภัณฑ์สํ านักงาน โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ตั้ ง ไ ว้ 9,500.- บาท
รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 ที่แนบ
มาพร้อมนี้

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

เหตุผล

เนื่องจากโต๊ะทํางาน ที่ใช้ประจํากองคลัง ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานทําให้
เกิดความชํารุด ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ ประกอบกับกองคลังไม่ได้
ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 9,500.- บาท

ขอได้โปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะพิจารณาต่อไป
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นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้าง ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม
ประธานสภาฯ ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 9,500.- บาท โปรดยกมือค่ะ

ท่ีประชุม มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
ประธานงดออกเสียง 1 เสียง

มติท่ีประชุม อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โ ต๊ะ ทํางาน จํานวน
1 ตัว ตั้งไว้ 9,500.- บาท

5.4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้
ทํางาน จํานวน 5 ตัว ตั้งไว้ 14,000.- บาท

น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง 5.4 ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2566 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้ทํางาน

จํานวน 5 ตัว ต้ังไว้ 14,000.- บาท ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลท่าแซะ
เสนอญัตติ

ด.ต.นิธิศ เพชรดํา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอ้ีทํางาน จํานวน 5 ตัว ตั้งไว้ 14,000.- บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว ต้ังไว้ 14,000.- บาท
รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 ที่แนบ
มาพร้อมนี้

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

เหตุผล

เนื่องจากเก้าอี้ทํางาน ท่ีใช้ประจํากองคลัง ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานทําให้
เกิดความชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ ประกอบกับกองคลังไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอ้ีทํางาน จํานวน 5 ตัว ตั้งไว้ 14,000.- บาท

ขอได้โปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะพิจารณาต่อไป
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นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้าง ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม
ประธานสภาฯ ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอ้ีทํางาน จํานวน 5 ตัว ตั้งไว้ 14,000.- บาท โปรดยกมือคะ่

ท่ีประชุม มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
ประธานงดออกเสียง 1 เสียง

มติท่ีประชุม อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอ้ีทํางาน จํานวน
5 ตัว ตั้งไว้ 14,000.- บาท

5.5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 7,500.- บาท

น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง 5.5 ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จํานวน1 เครื่องตั้งไว้ 7,500.-บาท ขอเชิญนายกเทศมนตรี
ตําบลท่าแซะ เสนอญัตติ

ด.ต.นิธิศ เพชรดํา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ต้ังไว้ 7,500.- บาท โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เคร่ือง ตั้งไว้ 7,500.- บาท รายละเอียดตามร่าง
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 ท่ีแนบมาพร้อมนี้

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
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เหตุผล

เนื่องจากเครื่องพิมพ์ ที่ใช้ประจํากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้งานมา
เป็นระยะเวลานานทําให้เกิดความชํารุด ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ
ประกอบกับกองสาธารณสุขไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เคร่ือง ตั้งไว้
7,500.- บาท

ขอได้โปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะพิจารณาต่อไป
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นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้าง ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม
ประธานสภาฯ ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัตโิอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 7,500.- บาท
โปรดยกมือคะ่

ท่ีประชุม มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
ประธานงดออกเสียง 1 เสียง

มติท่ีประชุม อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 7,500.- บาท

5.6 ญัตติ เร่ืองเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เร่ือง การ
ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........

างสาวสุพัสวี ใยบัวทอง 5.6 ญัตติ เรื่องเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เรื่อง การควบคุม
ประธานสภาฯ กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขอเชิญนายอัครเดช ธรรมรัต เลขานุการสภา

เทศบาลตําบลท่าแซะ ชี้แจงระเบียบ/กฏหมาย
นายอัครเดช ธรรมรัต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ี
ประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
น้ันให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลท่าแซะ
ประธานสภาฯ
ด.ต.นิธิศ เพชรดํา เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ ทุกท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ผมขอเสนอต่อที่ประชุมสภาให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เรื่อง

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามวาระรวดเดียว
นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณา
ประธานสภาฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือค่ะ
ท่ีประชุม มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ 10 เสียง

นางบุญหนุน ช่วยชูหนู ไม่เห็นชอบ 1 เสียง
ประธานงดออกเสียง 1 เสียง
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มติท่ีประชุม อนุมัติให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามวาระรวดเดียว

วาระที่ 1 พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เร่ือง การควบคุม
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลท่าแซะ
ประธานสภาฯ
ด.ต.นิธิศ เพชรดํา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ผมขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เร่ือง การการควบคุม
กิจการท่ีเป็น อันตรายต่อสุขภาพ ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล

ท่าแซะ ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว

ขอได้โปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะพิจารณาต่อไป
หลักการ

ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เรื่อง
การการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ………………

เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้บังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน และบัดนี้ไม่เหมาะสม
กับสภาพและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นการเห็นควรในการพิจารณาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เพื่อการการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ครอบคลุม

ประกอบกับปัจจุบันมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติม
กฎหมายด้านการสาธารณสุขจํานวนมาก เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.
ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงได้กําหนด หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
และเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและกํากับให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ปลอดภัยต่อสุขสภาพอนามัยของประชาชน และประโยชน์ในการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาล
ตําบลท่าแซะ

นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง รายละเอียดต่าง ๆ ตามร่างเทศบัญญัติที่แจกให้ทุกท่าน มีท่านใดจะสอบถาม
ประธานสภาฯ เพิ่มเติมหรือไม่
นางบุญหนุน ช่วยชูหนู เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขออนุญาตสอบถาม เรื่อง ร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลท่าแซะ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่เสนอร่างมาก็
เป็น การดีที่เทศบาลจะได้การการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจะได้มีการ
จัดเก็บ รายได้เข้าเทศบาล เพื่อพัฒนาเทศบาล ดิฉันได้อ่านร่างเทศบัญญัติฉบับนี้แล้วเห็นว่ามี

ความเหมาะสม แต่ยังเป็นห่วงการที่จะตราเป็นเทศบัญญัติควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้พ่ี
น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลได้รับทราบก่อนในระดับหนึ่งเพ่ือให้ทุกคนได้รู้ว่า
ขณะนี้เทศบาลจะทําอะไรกับพื้นที่ การท่ีจะตราเป็นเทศบัญญัติ ควรให้ประชาชนใน
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พื้นที่ได้รับรู้รับทราบก่อนซักระยะหน่ึง ประมาณว่าอาจจะให้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
ล่วงหน้า แต่ถ้าสมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบดิฉันก็ไม่ได้ติดใจอะไร และอีกเรื่องเม่ือเราอ อ ก
เป็นเทศบัญญัติการการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของพี่น้องประชาชน
มันดีอยู่แล้ว และมีการจัดเก็บภาษีในส่วนน้ี ดิฉันอยากฝากเรียนท่านนายกไปถึงผู้ปฏิบัติ
ว่าการที่เราจัดเก็บภาษีจากสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้อง
จัดเก็บ แต่ส่ิงหนึ่งที่จะฝากเรียนก็คือ เมื่อเราจัดเก็บภาษีคนที่จ่ายภาษีก็ยินดีอยู่แล้ว แต่
อยากให้มีการบริการในส่วนหน่ึง ไม่ใช่ว่าเราจะเอาระเบียบกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อท่ีจะ
เรียกเก็บอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้ให้บริการดีเท่าที่ควร เพราะฉะน้ันก็อยากฝากท่าน
นายกฯ ไปถึงผู้ปฏิบัติ

นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือท่ีประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาฯ แล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือไม่ ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้
ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เร่ือง

การการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โปรด ยกมือคะ่
ท่ีประชุม มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ 11 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง
ประธานงดออกเสียง 1 เสียง

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เรื่อง
การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .........

วาระที่ 2 แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เร่ือง การควบคุม
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .......

นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง ตามมติท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ
ประธานสภาฯ เร่ือง การการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการ

พิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 45 ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง ดิฉันขอให้คณะกรรมการปรญัตติ ดําเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ประธานคณะกรรมการ ตําบลท่าแซะ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....... ในวาระที่

สอง ข้ันแปรญัตติ
แปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา
นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง เม่ือคณะกรรมการปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอ
ประธานคณะกรรมการ แปรญัตติ ถือว่าท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม
แปรญัตติ
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น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง การลงมติในวาระท่ี 2 ชั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ประธานสภาฯ ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ข้อ 51 วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลําดับข้อ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติ หรือที่ คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้
แปรญัตติแต่อย่างใด ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........ วาระที่สาม

วาระที่ 3 เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เร่ือง การ
ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ..........

น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
ประธานสภาฯ สุขภาพ พ.ศ. ......... ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 1 - 2 มาแล้ว วาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบ

ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 52 การพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาแห่งน้ีว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โปรด ยกมือคะ่
ท่ีประชุม มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ 11 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง
ประธานงดออกเสียง 1 เสียง

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่าแซะ เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .......

5.7 ญัตติเรื่อง ให้ประธานสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ นําปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 2 สมัยที่
3 และสมัยที่ 4 ว่าจะเร่ิมเม่ือใด แต่ละสมัยน้ันมีกําหนดกี่วัน และกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 และมีกําหนดกี่วัน

นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง ข้อ 5.7 ญัตติเร่ือง ให้ประธานสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ นําปรึกษาในที่
ประธานสภาฯ ประชุมเก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2566 สมัยท่ี 2 สมัยท่ี

3 และสมัยท่ี 4 ว่าจะเร่ิมเม่ือใด แต่ละสมัยนั้นมีกําหนดก่ีวัน และกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 และมีกําหนดก่ีวัน
เชญิท่าน อัครเดช ธรรมรัต ผู้เสนอค่ะ

นายอัครเดช ธรรมรัต กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายอัครเดช ธรรมรัต สมาชิกสภา
เลขาฯ/สมาชิกสภาฯ เทศบาลตําบลท่าแซะ เขตเลือกต้ังท่ี 2 ขอเสนอญัตติเร่ือง ให้ประธานสภาเทศบาล

ตําบลท่าแซะ นําปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี
พ.ศ. 2566 สมัยท่ี 2 สมัยท่ี 3 และสมัยท่ี 4 ว่าจะเร่ิมเมื่อใด แต่ละสมัยนั้นมี
กําหนดกี่วัน และกําหนดวันเร่ิมประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี
พ.ศ. 2567 และมีกําหนดก่ีวัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
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หลักการ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย สมัย
ประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม ประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด
วรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 11 (2) สําหรับเทศบาลให้สภาเทศบาล
กําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเร่ิมเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก
ของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน วรรคท้าย การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้
เป็นไปตาม ท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นกําหนด และข้อ 21
การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเร่ิมต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้
นําความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เหตุผล
เพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอญัตติ เพ่ือให้ประธานสภาเทศบาลตําบลท่าแซะนําปรึกษาใน
ที่ประชุมสภานี้เกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 2
สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ว่าจะเร่ิมเมื่อใด แต่ละสมัยนั้นมีกําหนดกี่วัน และกําหนดวัน
เร่ิมประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 และมีกําหนดกี่วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ เพื่อพิจารณา
ต่อไป

นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง ในญัตตินี้ ขอท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอค่ะ
ประธานสภาฯ
นางบุญหนุน ช่วยชูหนู กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญหนุน ช่วยชูหนู สมาชิกสภา
สมาชิกสภาฯ เทศบาลตําบลท่าแซะ ขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 2

ประจําปี 2566 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม
2566

นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง นางบุญหนุน ช่วยชูหนู เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี 2566
ประธานสภาฯ มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2566 ขอผู้รับรอง

ค่ะ มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่น
ดิฉันถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกําหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําปี 2566 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 - 30
พฤษภาคม 2566
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ต่อไปเป็นการกําหนดสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจําปี 2566 เชิญ
นางสาวเยาวลักษณ์ ภักดีภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ

น.ส.เยาวลักษณ์ ภักดีภักดิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์ ภักดีภักดิ์
สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ ขอเสนอสมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 3 ประจําปี

2566 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เ ร่ิมตั้ งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 - 8
กันยายน 2566

นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง นางสาวเยาวลักษณ์ ภักดีภักดิ์ เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี
ประธานสภาฯ 2566 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เ ร่ิมตั้ งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 - 8

กันยายน 2566 ขอผู้รับรองค่ะ มีผู้รับรองถูกต้องนะค่ะ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อื่นหรือไมค่่ะ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่น ดิฉันถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกําหนดระยะเวลา
การประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2566 มีกําหนดระยะเวลา
30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2566 - 8 กันยายน 2566

ต่อไปเป็นการกําหนด สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี 2566 เชิญ
นายสมพร คงนาผล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ

นายสมพร คงนาผล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมพร คงนาผล สมาชิกสภา
สมาชิกสภาฯ เทศบาลตําบลท่าแซะ ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี 2566 มี

กําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2566
นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง นายสมพร คงนาผล เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี
ประธานสภาฯ 2566 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2566 ขอผู้

รับรองค่ะ มีผู้รับรองถูกต้องนะค่ะ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ค่ะ เมื่อไม่มี
ผู้ใดเสนออย่างอ่ืน ถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกําหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2566 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันท่ี
1 - 30 ธันวาคม 2566

ต่อไปเป็นการกําหนด สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2567 เชิญ
นางสาวจันจิราพร สุขสําเภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ

น.ส.จันจิราพร สุขสําเภา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวจันจิราพร สุขสําเภา สมาชิกสภา
สมาชิกสภาฯ เทศบาลตําบลท่าแซะ ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2567 มี

กําหนดระยะเวลา 29 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง นางสาวจันจิราพร สุขสําเภา เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี
ประธานสภาฯ 2567 มีกําหนดระยะเวลา 29 วัน ต้ังแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ขอผู้

รับรองค่ะ มีผู้รับรองถูกต้องนะค่ะ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ค่ะ เมื่อไม่มี
ผู้ใดเสนออย่างอื่น ดิฉันจะถือว่าที่ประชุมฯ มีมติกําหนดระยะเวลาการประชุมสภาฯ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2567 มีกําหนดระยะเวลา 29 วัน เร่ิมตั้งแต่
วันท่ี 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

มติท่ีประชุม กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปี 2566 สมัยที่ 2, สมัยที่ 3,
สมัยที่ 4 และกําหนด วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปี
2567 โดยแต่ละสมัยน้ันมีกําหนดเวลา ดังนี้

- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. 2566 มีกําหนด 30 วัน
เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 - 30 พฤษภาคม ๒๕66
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- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. 2566 มีกําหนด 30 วัน
เริ่มตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2566 - 8 กันยายน ๒๕66

- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. 2566 มีกําหนด 30 วัน
เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1-30 ธันวาคม 2566

และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจําปี พ.ศ. ๒๕67 มีกําหนด 29 วัน
เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1-29 กุมภาพันธ์ ๒๕67

ระเบียบวาระท่ี 6
เรื่องอ่ืน ๆ

นางสาวสุพัสวี ใยบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายบริหาร
ประธานสภาฯ มีเรื่องท่ีจะปรึกษาหารือต่อที่ประชุมสภา หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุม

สภาได้รับทราบ
ด.ต.นิธิศ เพชรดํา เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
นายกเทศมนตรี ท่านเทศบาลตําบลท่าแซะ มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อ

สร้างความศรัทธาและเช่ือมั่นแก่สังคมว่าเทศบาลตําบลท่าแซะเป็นองค์กรธรรมา
ภิบาล ในฐานะผู้บริหารเทศบาลตําบลท่าแซะ จึงขอประกาศเจตจํานงในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและบริหารงานของแผ่นดินด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

ประกาศเทศบาลตําบลท่าแซะ
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลท่าแซะ

ทุกคนแสดงเจตจํานงสุจริตและ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกํานัล
ทุกชนิด (No Gift Policy)

..............................

เทศบาลตําบลท่าแซะ มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
เพื่อสร้าง ความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าเทศบาลตําบลท่าแซะเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารเทศบาลตําบลท่าแซะ จึงขอประกาศเจตจํานงในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารงานของแผ่นดินด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐด้วยความสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีอยู่ จึงต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม
โดยเต็มกําลังความสามารถ จึงยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและเทศบาล
ตําบลท่าแซะขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและ
ของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ

ประกาศ ณ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2566
(นิธิศ เพชรดํา)

นายกเทศมนตรีตําบลท่าแซะ
ท่ีประชุม รับทราบ
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น.ส.สุพัสวี ใยบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกบ้าง เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ ดิ ฉั น ข อ ขอ บ คุณ ท่ า น สม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศบ า ล ท่ า น น า ย ก ฯ ฝ่ า ย บ ริ ห า ร

หัวหน้ากอง และเจ้ าหน้า ท่ี ทุกๆ ท่าน ท่ี เ ข้ าร่ วมประชุมสภาสมัยประชุม
สมัยสามัญสมัยแรก ครั้ งที่ 1/2566 ใน วันนี้ และดิฉันขอขอบคุณท่ าน
นายกฯ ท่ านสมาชิก ฝ่ ายบริหาร ข้ าราชการและ เ จ้าห น้าที่ทุ กท่ านที่ ให้
เ กียรติ ให้ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งประธานสภาอันทรงเ กียรติ ตลอด
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่ านมา และเป็นภารกิจที่สําคัญที่ทุกท่านไว้ วางใจให้
ดิ ฉั นปฏิ บั ติ ห น้ าที่ น้ี ต ลอดมา ไม่ ว่ า จ ะอ ยู่ ในตําแห น่ ง ไหน ไม่ ว่ า จะ เ ป็น
ประธานสภา สมาชิกสภา หรือประชาชน ดิฉันจะไม่ อําลาความตั้ ง ใจดีๆ
ที่ มี ให้ กับพ่อแม่ พ่ีน้อง และสุดท้ายนี้ ขอ อํานาจคุณพระศรี รัตนตรัย เสด็จ
พ่ อ ก ร มหล ว ง ชุ ม พ ร หล ว งปู่ เ ปี ย ก ห ล ว ง ปู่ นุ้ ย ห ล ว ง ปู่ แ จ่ ม ป กป้ อ ง
คุ้ มครอง ให้ทุกท่ าน และครอบครั วทุ กท่ าน ให้มี แต่ ความสุขความเจริญ
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสิ่ งดี ๆ เ ข้ามาในชีวิต ขอบคุณทุกท่านค่ะ

เลิกประชุมเวลา เวลา 11.50 น.

(ลงชื่อ).................................................จดรายงานการประชุม
(นายอัครเดช ธรรมรัต)

สมาชิกสภา/เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/๒๕66 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕66

(ลงชื่อ).........................................ประธานกรรมการ
(นายนาวี นาคสมุทร)

(ลงชื่อ)......................................... กรรมการ
(นายคมสันต์ สุขแก้ว)

(ลงชื่อ).......................................... กรรมการ/เลขานุการ
(นายสมพร คงนาผล)

สภาเทศบาลตําบลท่าแซะ ได้รับรองรายงานการประชุมน้ีแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล
ท่าแซะ สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ.๒๕66 ครั้งที่ 1/๒๕66 เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕66

(ลงชื่อ) .รองประธานสภาเทศบาลตําบลท่าแซะ
(นางบุญหนุน ช่วยชูหนู)
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